

## รายการอ้างอิง

### ภาษาไทย

เกษม ศิริสัมพันธ์. ทฤษฎีการสื่อสารมวลชน. 2513.

ชลอ ธรรมศิริ. การจัดการกับความขัดแย้ง. วารสารประชาชน. 2517.

เตรียม ดันดีเวชกุล, พล.ต.ต. แนวโน้มงานประชาสัมพันธ์ของกรมตำรวจภายในช่วงปี  
พ.ศ. 2532 - 2542. วิทยานิพนธ์ปริญญาโท บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,  
2532.

ทีศนา แคมมณี. การแก้ไขปัญหาคความขัดแย้ง. กลุ่มสัมพันธ์ : ทฤษฎีและแนวทางปฏิบัติ.  
กรุงเทพมหานคร : บุรพาศิลป์การพิมพ์, 2522.

ประกอบ คูปรรัตน์. การบริหารความขัดแย้งในสถาบันอุดมศึกษา : การวิเคราะห์ในเชิง  
สังคมศาสตร์และการเมือง. ภาควิชาอุดมศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์  
มหาวิทยาลัย, 2513.

พรทิพย์ วรภิชาทธร. ภาพพจน์นั้นสำคัญยิ่ง : การประชาสัมพันธ์กับภาพพจน์.  
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2533.

เมตตา กฤติวิทย์, พิชนี เขยจรรยา, ถิรนนท์ อนวัชศิริวงศ์. แนวคิดหลักนิเทศศาสตร์.  
กรุงเทพมหานคร : เจ้าพระยาการพิมพ์, 2532.

วิรัช ลภีรัตนกุล. การประชาสัมพันธ์. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหา  
วิทยาลัย, 2529.

สุรัชย์ ประเสริฐสรวย. ขั้นตอนในการแก้ปัญห อย่างเป็นระเบียบ. กลุ่มสัมพันธ์ : ทฤษฎี  
และแนวทางปฏิบัติ. กรุงเทพมหานคร : บุรพาศิลป์การพิมพ์, 2522.

เสถียร หอมขจร. มติมหาชน กรุงเทพมหานคร : บุรพาศิลป์การพิมพ์, 2522.

อานวย วีรวรรณ. ทักษะที่มีต่องานประชาสัมพันธ์. ใน พรทิพย์ วรกิจโกศาทร  
( บรรณาธิการ ), ภาพพจน์นั้นสำคัญยิ่ง : การประชาสัมพันธ์กับภาพพจน์.  
หน้า 97. คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,  
2533.

#### สัมภาษณ์

กิตติชัย อินทร์นุรักษ์, หัวหน้าข่าวหนังสือพิมพ์มติชน. 7 มีนาคม 2535.  
เฉลิม วิจารณ์ประคิษฐ, พล.ต.ท. ผู้ช่วยอธิบดีกรมตำรวจ. 3 มีนาคม 2535.  
เตรียม ตันติเวชกุล, พล.ต.ต. ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานสารนิเทศ กรมตำรวจ.  
2 มีนาคม 2535.  
พจน์ บุญยะจินดา, พล.ต.อ. รองอธิบดีกรมตำรวจ. 5 มีนาคม 2535.  
สหบาท, คอลัมนิสต์หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ. 3 มีนาคม 2535.  
อรุณ ลานเหลือ, ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์. 5 มีนาคม 2535.

#### ภาษาอังกฤษ

Black, S. and Sharpe, M. L, Practical public relations, 5nd ed.  
1983.  
Borisoff, D., and Victor, D.A. A communication skills approach.  
Newjersey : Prentice - Hall Inc, 1989.  
Fahs, M. L., The Effect of Self - Disclosing Communication and  
Attitude Similarity on the Reduciton of Interpersonal  
Conflict. The Western Journal of Speech Communication.  
Vol. 45, No. 1 winter, 1981.

Lukaszewki, J, E. World executive's digest. June, 1991.

Mc Crosky, J. and Wheelers, L. R, Introduction to Human Communication Boston : Allyn and Bacon, Inc; 1976.

Perry, J, The Social Web : An Introducton to Sociology.  
New York : A department of Harper & Row, Publisher, Inc  
1974.

Stewart, E.W. and Glynn, J. A, Introduction to Sociology. 3nd ed.  
New York : Mc. Graw - Hill Book Company, 1983.

White, J, How To Understand and Manage Public Relations. Crisis Management, 1991.

ภาคผนวก

# ย้ายด่วน 'สวน'

## เหตุคดีสตท.ขั้บรรณ พยายามฆ่านายกเล็ก

อธิบดีกรม  
ตำรวจสั่งย้าย  
ด่วน สวน  
สก.อ.สองพี่น้อง  
สุพรรณบุรี หลัง  
เกิดเหตุ สตท.  
ถูกกล่าวหาขั้  
บรรณ พยายาม  
ฆ่า

★ มีต่อหน้า 178

### ย้ายด่วน ☆ ต่อจากหน้า 1

มา อธิบดีกรมตำรวจสองพี่น้อง ซึ่งก่อนหน้านี้อ.สก.อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี ได้ยื่นคำร้องขั้ย้ายแล้วหนึ่งคน คดีนายขั้บรรณ ต้นตอก อธิบดีกรมตำรวจกระทรวงมหาดไทย สุพรรณบุรี เป็นหัวหน้ากลุ่มขั้บรรณาพัฒนา ฐานกระทำความผิดอาชญากรรม รวบรวมคดีไทย และนำที่มรดกสมักรเลือกตั้ง สตท. ที่กำลังจะถึงนี้ด้วย ได้ขั้บรรณาต่อจะกลับบ้าน และถูกรอปิดอัยขั้บรรณโดย สตท.สุรินทร์ แสงประเสริฐ ตำรวจประจำ สตท.ปอพลอย กาญจนบุรี กลับจากสุระพงษ์ชนบาคเจ็บแชนและขาหัก จากนั้น สตท.สุรินทร์ ได้รีบนำนายขั้บรรณ ส่งโรงพยาบาล และเข้ามอับตัวกับตำรวจ สตท.สองพี่น้อง ที่เกิดเหตุ และถูกดำเนินคดีขั้บรรณาขั้บรรณาประมาท เป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ เมื่อวันที่ 2 ก.ย. ต่อมาเรื่องกลับศาลปัครเมื่อนายขั้บรรณ ให้การกับตำรวจว่า ไม่น่าจะเป็นอุบัติเหตุธรรมดา สตท.สุรินทร์ นำจะพยายามฆ่าและรับแผนมาจากผู้หนึ่งผู้ใด ตำรวจจึงตั้งข้อหา สตท.สุรินทร์ ข้อหาใหม่ คือ พยายามฆ่า ซึ่ง สตท.สุรินทร์ปฏิเสธ แต่รับว่าประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นบาดเจ็บ ซึ่งเรื่องนี้ขุนวายุใหญ่โตถึงกับมีการขั้บรรณาตำรวจ สตท.สองพี่น้อง จากสาเหตุในคดีนี้ด้วย

ต่อมาเมื่อวานนี้ (8 ก.ย.) พล.ต.ต.ณรงค์ วิทวารักษ์ ผบ.ภ.อ ได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า ขณะนี้ทางกรมตำรวจได้มีคำสั่งย้าย พล.ต.ท.เฉลิม อานันโท สวน.สก.อ.สองพี่น้อง สุพรรณบุรี ไปดำรงตำแหน่ง สวน.สก.อ.ดับแถ อุตรดิตถ์ และให้ พล.ต.ท.บงฤทธิ์ ขนปทาธิป สวน.สก.อ.ดับแถ มาดำรงตำแหน่ง

สวน.สก.อ.สองพี่น้องแทน เพื่อความเหมาะสม โดยคำสั่งดังกล่าวมีอธิบดีกรมตำรวจเป็นผู้ลงนาม มีผลตั้งแต่วันที่ 8 ก.ย. และคำสั่งย้าย พล.ต.ท.เฉลิมนั้นตกมาถึง บก.ภ.อ และ กก.ภ.จ.สุพรรณบุรีแล้ว พล.ต.ต.ณรงค์กล่าวถึง การดำเนินคดีกับ สตท.สุรินทร์ ที่ถูกกล่าวหาว่า ทาง บข.ภ. 1 ให้ความสนใจในเรื่องนี้มาก และได้ตั้งทีมงานเฉพาะกิจของ บข.ภ. 1 มาร่วมคุมคดีนี้ด้วย มี พล.ต.ท.พร้อม นิกม.ภักดี ผ.ผ.บข.ภ. 1 พล.ต.อ.บุญชัย -ชินสุชน รอง ผบ.ภ. 1 พล.ต.อ.บวร ศิริมาจันทร์ ผกก.สุพรรณบุรี เขต 1 และ พล.ต.ท.หล่อ ชาวบ้านกร่าง สต.สก.อ.สองพี่น้อง เป็นกรรมการ ส่วนการวางแผนรักษาความสงบในการหาเสียงเลือกตั้ง สตท. ที่จะมีขึ้นเร็วๆ นี้ และการหาเสียงได้ทวีความรุนแรงขึ้นมากนั้น ได้สั่งการให้ พล.ต.อ.บุญชัย ไปคุมเรื่องนี้ด้วยตนเอง "คดีที่เข้าหน้าที่ได้ตั้งข้อหาพยายามฆ่าแก่ สตท.สุรินทร์นั้น ก็ได้มีการสืบหาพยานหลักฐานเพิ่มเติม ส่วนจะมีผู้จ้างวานให้ สตท.สุรินทร์ทำงานนี้หรือไม่ นั้น ยังตำรวจไปไม่ถึง ต้องขอเวลาอีกหน่อย" พล.ต.ต.ณรงค์กล่าว

รายงานข่าวแจ้งอีกว่า ก่อนหน้านี้อ. พล.ต.ต.ณรงค์ได้มีคำสั่งที่ 1178/2533 ลงวันที่ 6 ก.ย. 33 ให้ จ.ส.ต.มานะ บูรณะนัฎ ตามตรวจพิเศษ สตท.สองพี่น้อง เพื่อนตท.ของ สตท.สุรินทร์ ไปดำรงตำแหน่ง ผบ.หมู่ (ทำหน้าที่ธุรการ) งานนโยบายและแผน กก.ภ.จ.ว.กระบี่ ตั้งแต่วันที่ 8 ก.ย. เป็นต้นไป โดยห้ามเข้าพื้นที่ บก.ภ. 3 จนกว่าจะมีการดำเนินคดีอาญาถึงที่สุด ซึ่งคดีนี้ตำรวจใน จ.สุพรรณบุรี และ กาญจนบุรี วิทยากรวิจารณ์กันว่า เรื่องนี้ทำเกินกว่าเหตุเกินไป หาก สตท.สุรินทร์ รับแผนฆ่ามาจริงก็คงจะดีกว่า ปืนก็มีไม่ใช่นวนแล้วนำคนเข้ส่งโรงพยาบาลเช่นนี้ เกิดเรื่องนี้ทำให้ตำรวจเสียขวัญกันมาก

## ลั่นไก



“ทีฮู ทีอิต” “คุณมั่งผมมั่ง ผัดกันคนละที” (ฮา)

# บุ ค ด ล วั น ัน

## ส.ต.ท.สุรินทร์ แสงประเสริฐ

ตำรวจลูกแก้ว

"ช่วยแล้ว"

นายสิบที่มีโอกาสเติบโตขึ้นมากระทบระดับนายพลคนนี้เป็นคนนครปฐม เกิดเมื่อวันที่ 7 ก.ค. 2504 บิดาชื่อ นายเจ็บ ส่วนมารดาคือนางขวัญ แต่งงานแล้วกับบรรณิกามีบุตรด้วยกัน 1 คน

จบการศึกษาจากโรงเรียนประจำจังหวัดนครปฐม และมาเรียนต่อที่โรงเรียนตำรวจภูธร 7 (นครปฐม) เป็นรุ่นที่ 37

รับราชการตำรวจตั้งตั้งแต่ปี 2532 ในตำแหน่งลูกแก้ว สก.ต.หนองรี อ.ปอพลอบ จ.กาญจนบุรี เพิ่งย้ายมาประจำ สก.อ.ปอพลอบ เมื่อต้นปีนี้เอง

ตอนนี้ต้องจบชีวิตราชการตัวเอง เพราะถูกสั่งพักราชการจากกรณีขับรถชน นายชัยวัตร ต้นทลิลิก อดีตนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสองพี่น้อง สุพรรณบุรี หัวคะแนนสำคัญของ รว.มหาดไทย คนปัจจุบัน และโดนตั้งข้อหาพยายามฆ่าเป็นกระทงใหญ่

เรื่องซบๆ ของนายสิบคนนี้ กลายเป็นเรื่องใหญ่โตจนไม่ลงของนักการเมืองบ้านเรา และสุดท้ายคนข้างๆ ซบกว่า เพราะเมื่อนักการเมืองตกลงกันได้ ข้าราชการประจำที่รู้สึกไม่สบายใจก็ต้องรับผิดชอบต่อไปนะกะ

เหตุการณ์นี้ตอนให้สัมภาษณ์ "ไม่มีสิ่งไหนหมุ่ใจฉันใจใคร ปอมไม่มีความจริงใจในหมุ่ นักการเมืองฉันนั้น"



## พล.ต.อ.แสวง ชีระสวัสดิ์

อธิบดีกรมตำรวจ

"ช่วยกว่า"

นายพลระดับซูเปอร์บิกของกรมตำรวจท่านนี้ เป็นคนหนองแก สระบุรี เกิดเมื่อวันที่ 27 ค.ค. 2474 กรรยา คือ คุณหญิงอารีย์ มีบุตรด้วยกัน 3 คน

จบนิติศาสตรบัณฑิต ธรรมศาสตร์ แล้วเข้าอบรมตำรวจที่สามพราน 1 ปี จากนั้นก็บรรจุเป็นรอง สว.ต.สามเสน เคยเป็น สว.ต.นางเลิ้ง ตลอดจน สว.ต.นางเลิ้ง

ผ่านพ้นตำแหน่งสำคัญๆ ของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์มากมาย ก่อนที่จะเป็น อ.ต. เมื่อปี 2532 นี้เอง อาทิ ผบ.ช.น. ผู้ช่วยและรอง อ.ต. เป็นต้น

เป็นผู้บังคับบัญชาของคนข้างๆ ที่ถูกสั่งพักราชการ อันเนื่องมาจากขับรถชนคนโดยประมาท และโดนเปลี่ยนข้อหาเป็นพยายามฆ่า ก็ไม่ทราบว่าได้ใช้วิธีการของเจ้านายที่ดี ที่ต้องทำโทษลูกน้องเมื่อทำผิด และให้คุณเมื่อทำถูกมากน้อยแค่ไหน

ตอนนี้กำลังช่วยกว่าคนข้างๆ เป็นไหนๆ เพราะถูกกระแสะให้ออกจากตำแหน่ง อ.ต. รับผิดชอบในเรื่องที่กลับตาลปัตร หลังจากมีการต่อกรระหว่างนักการเมืองแล้ว จูบปากจับมือกัน

นี่แหละหมา ความจริงคือ สิ่งไม่ตาย แต่เราจะตายเพราะความจริงค้างหาก



**ตะวันออกที่ท่าพระอาทิตย์**

สนธิ ลิ้มทองกุล

จริงใจ อยาก จะ เห็น ข้าราชการ ใน พระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว ที่ ติ้มน้ำ พัฒนา สัตยา ได้ กระทำ ตน ให้ เป็น ที่ พึ่ง ของ สังคม ประชาชน และ ผู้ อยู่ ใต้ บังคับ บัญชา ทุก คน และ ให้ ความ เคารพ กับ ผู้ บังคับ บัญชา ที่ เป็น รัฐ มนตรี ใน 'ความ ถูกต้อง' เท่านั้น!

## ผมอยากให้อ.ตร.ลาออกไปเสีย

คนในวงการใกล้ชิดกับผมรู้ว่า ผมสนิทสนมกับอธิบดีกรมตำรวจคนปัจจุบันเป็นอย่างมาก และได้ใกล้ชิดสนิทสนมกันมานานแล้ว

แต่วันนี้ผมคงต้องขอพูดถึงคนใกล้ชิดผมเสียหน่อยเพื่อความถูกต้องที่ต้องพูดเพราะรักกัน และจะโกรธกันเพราะคำพูดผมก็คงจะต้องยอม

**ผมอยากให้อธิบดีกรมตำรวจคนปัจจุบันลาออกไปเสีย!**

อย่าอยู่เลย เพราะอยู่แล้วไม่มีศักดิ์ศรีก็ไม่มีประโยชน์!

ทุกวันนี้อธิบดีฯอยู่ด้วยความหวาดผวา เพราะอธิบดีฯเคยถูกรัฐมนตรีมหาดไทยเสนอย้ายมาแล้วครั้งหนึ่ง แต่เฉื่อยไม่สำเร็จ

ก็เลยมีตำแหน่งรองปลัดกระทรวงมหาดไทยฝ่ายความมั่นคงวางเอาไว้เล่นๆ เป็นเกมรัสเซียรูเล็ตต์ให้เสียเวลาเล่นๆ

การทำงานของอธิบดีฯ ก็เลยอยู่ในภาวะการณ์ไม่สามารถจะตัดสินใจได้ด้วยตัวเองโดยยืนอยู่บนความถูกต้อง

เพราะเฉื่อยหัวโขนที่ใส่อยุ่ที่นั่นคนใส่ไปให้ความสำคัญกับมันมาก มันก็เลยหนัก!

ทุกวันนี้ ถ้าผู้นำองค์กรไม่มีศักดิ์ศรีและไม่มีใครในองค์กรจะฟังได้แล้ว ความหมายในตำแหน่งมันก็เป็นเพียงแคยศและตำแหน่งจริงๆ

ความเคารพของคนในองค์กรก็จะหมดและสลายไป!

ตำรวจเป็นขุมอำนาจที่ใครๆก็อยากจะยื่นมือเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย

มันเป็นอำนาจที่ถูกต้องตามกฎหมายที่สามารถจะทำงานเพื่อให้คนที่จะมาคุมประเทศชาติมีอำนาจก็ได้ หรือไม่มีก็ได้

ตำรวจเป็นเครื่องมือชิ้นหนึ่งที่จะใช้อย่างไรขึ้นอยู่กับคนที่เป็นอธิบดีฯ

ถ้าให้ผมตัดสินใจและให้คะแนนอธิบดีกรมตำรวจตั้งแต่มีมาในรอบ 20 ปีที่ผ่านมาโดยเปรียบเทียบสภาวะและสิ่งแวดล้อมแล้ว

ผมต้องให้พล.ต.อ.ภา สารสิน เป็นอธิบดีฯที่ดีจริงๆ!

ที่ดี ไม่ใช่เพราะอธิบดีภาเก่งกว่าอธิบดีแสวง หรืออธิบดีณรงค์ มหานนท์ หรือคนอื่นๆ

แต่อธิบดีภาเป็นคนที่ไม่ยอมให้อิทธิพลภายนอกได้เข้ามายุ่งเกี่ยวกับการทำงานของกรม

ผมคิดว่าส.ต.ท.สุรินทร์ที่ขับรถชนหัวคะแนนนักการเมืองในจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นตัวอย่างที่เห็นเป็นรูปธรรมที่เด่นชัดในการแสดงออกถึงคุณภาพของผู้นำได้ดี

อธิบดีฯและผู้บัญชาการภุชธรหนึ่งคงไม่ทราบว่าการแถลงข่าวที่พยายามชี้ให้เห็นว่าเป็นการพยายามฆ่ามัน มีช่องโหว่มากมายจนชาวบ้านร้านช่องเขาหัวร่อกัน และตำรวจด้วยกันเองพากันก้มหน้าแล้วพูดเจียบๆว่า "เมื่อไหร่จะถึงคราวกูบ้าง?"



# บรรณาธิการประชุมด่วนก.ตร. ย้ายนายพลอีก 'คุณบีบมา'

"บรรณาธิการ" เรียก อ.ตร.กลับจากใต้ด่วน ประชุม ก.ตร.ฉุกเฉิน กับเก้าอีนายพลใหม่หลังถูก "คุณบีบมา" เตรียมการแก้ปัญหา ตร.สุพรรณฯ เผยเบื้องหลัง "คดีฆาตกรรม" บันเจอนไขหลายตำแหน่ง เอกภาพอัดແລກໄວ້เล็ก อ.ตร.เป็นแพะที่ควรลุกขึ้นสู้ นักการเมืองใช้คุณธรรม

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 26 กันยายน พ.ศ.๒๕๓๓ แสง วีระสวัสดิ์ อ.ตร. ได้เดินทางกลับจากราชการภาคใต้ อันเป็นการกลับก่อนกำหนดเดิมคือ วันที่ 28 กันยายน โดยเป็นการรีบกลับมา เพื่อเตรียมพร้อมบรรณาธิการศึกษา ถึงข้อเสนอมอง ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง เรื่องการให้ย้ายตำรวจสุพรรณบุรี ๓ นาย กลับที่เดิม ซึ่งจะนำเจ้าหน้าที่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ ในวันที่ 27 กันยายน คาดว่าอาจจะย้ายไปดำรงตำแหน่งอื่นแทน

ข่าวแจ้งด้วยว่า การประชุมอ.ตร. วันที่ 27 กันยายน จะมีวาระตั้งกองบัญชาการใหม่คือ กองบัญชาการปราบปรามยาเสพติด คาดว่า พ.ต.ท.โกวิท ภูพานิช รองโฆษก.จะได้รับแต่งตั้งเป็น ผบ.กองบัญชาการนี้ นอกจากนี้ จะมีวาระแต่งตั้งโยกย้ายระดับหมบ.อีกครั้ง หลังจากที่อ.ตร. ได้พิจารณาแต่งตั้งไปแล้ว 8 ตำแหน่ง เมื่อวันที่ 17 กันยายน และฝ่ายกรม. เมื่อวันที่ 18 กันยายนเรียบร้อยแล้ว แต่คาดว่าจะต้องปรับเปลี่ยนใหม่ในบางตำแหน่ง ทั้งนี้ ในการพบปะเจรจาพูดคุยขัดแย้งระหว่างนายบรรณาธิการ กับ ร.ต.อ.เฉลิม และนายกรัฐมนตรี ที่บ้านราชกุเมื่อเร็ว ๆ นี้ ได้มีการยื่นข้อเสนอต่อนายบรรณาธิการเรื่องการสืบเปลี่ยนตำแหน่งระดับนายพลด้วย คาดว่าตำแหน่งที่จะสืบเปลี่ยนได้แก่ ผู้บังคับการตำรวจนครบาลธนบุรี ที่มีการแต่งตั้ง พ.ต.อ.รังสิต ญาโณทัย ไปแล้ว แต่ ร.ต.อ.เฉลิมไม่ให้ความช่วยเหลือมากนัก นอกจากนี้มีบางตำแหน่งที่นายกรัฐมนตรียังไม่เห็นด้วย อาจต้องสืบเปลี่ยนเช่นกัน แต่ในหลักการจะไม่มีการปลดผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นนายพลใหม่ แต่จะใช้วิธีสืบเปลี่ยนตำแหน่ง และจะมีการแต่งตั้งผู้การเห็นอีกบางตำแหน่ง เช่น ผู้บังคับการกองทัพอากาศ จะมีการย้าย พ.ต.ท.กมลฤกษ์ พัดมิ่งพงษ์พานิช ขึ้นไปเป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการ แล้วให้ พ.ต.อ.พิชัย มนตรีวิค ขึ้นเป็นหมบ.ทพ.แทน

ข่าวแจ้งด้วยว่า ปัญหาตำรวจที่สุพรรณบุรี อาจส่งผลกระทบต่อนายพลบางคนด้วย โดยอาจมีการโยกย้ายในก.ตร.

# ข้าแห่งละมดิก.ตร. ลับเก้าอี้อาณัติพิสดาร กรมตำรวจยุคและเป็นโจก

มติคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ(ก.ตร.) เมื่อวันที่ 27 กันยายนที่กล่าวกันว่า "และเป็นโจก" บ้าง "มดอึปยศ" บ้าง "คุณเบ๊บมา" บ้างนั้น คือ คำตอบอันแน่ชัดของปริศนาการเปิดโต๊ะเจรจาที่หน้าราชกุฎระหว่าง นายบรรหาร ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและ พูล.อ.ชาติชาย ชุณหะวัณ นายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 กันยายน

โดยมีคดีชื่อ "ตำรวจสุพรรณบุรี" เป็นฉากหน้า

แต่บนโต๊ะเจรจานั้น เรื่อง 3 ตำรวจสุพรรณบุรีเป็นเพียงเรื่องเรียกน้ำย่อย ก่อนเข้าสู่เรื่องหลัก ๆ อย่าง "ลาวาลิน", "ปรับกรม:" รวมทั้ง "การสับย้ายนายตำรวจระดับนายพลใหม่".

และหากจะกล่าวถึงบนโต๊ะเจรจานั้น อันมีนายบรรหารนั่งประจันหน้ากับ ร.ต.อ.เฉลิม แต่คนที่นั่งอยู่หลัง ร.ต.อ.เฉลิมอีกทีคือ บุคคลชื่อ "ชาติชาย" คงไม่ผิดนัก

เพราะมีเช่นนี้ รัฐมนตรีมหาดไทยผู้ไปถึงเลขาธิการพรรคแกนนำรัฐบาลคงจะไม่ยอมสยบต่อเงื่อนไขของหัวหน้าพรรคมวลชนขนาดนี้เป็นแน่

หลังการเจรจาดังนั้น นำมาสู่ภาพของกรม "จวบปาก-สงบศึก" แต่หันไปประะหนึ่ง ร.ต.อ.เฉลิมก็ถูกโต๊ะซัดเตี้ยตายว่าทุกอย่างต้องเรียบร้อยก่อนเที่ยงวันศุกร์ที่ 28 กันยายน

พล.ต.อ.แสวง ชีระสวัสดิ์ อธิบดีกรมตำรวจ จึงถูกเรียกตัวด่วนจากภาคใต้ เมื่อวันที่ 26 กันยายน แล้วการประชุม ก.ตร.เพื่อลงมติอัยยศจึงอุบัติขึ้นเมื่อวันที่ 27 กันยายน อย่างเร่งด่วน เคี้ยวจะไม่ทันเตี้ยตายของ ร.ต.อ.เฉลิม

มติ ก.ตร.ครั้งที่ 13/2523 เมื่อวันที่ 17 กันยายน ซึ่งผ่าน กรม,เมื่อวันที่ 18 กันยายน อันเป็นการแต่งตั้งโยกย้ายนายตำรวจระดับรองผู้บัญชาการลงมาถึงระดับผู้บังคับการจำนวน 88 ตำแหน่ง จึงถูกนำมาทบทวนใหม่ในบางตำแหน่งที่มี "ใบสั่ง" ลงมาในการประชุมวันที่ 27 กันยายน

ตำแหน่งผู้บังคับการตำรวจนครบาลธนบุรี ซึ่งมีการแต่งตั้ง พ.ต.อ.รังสิต ญาโณทัย ผู้ดำรงตำแหน่งรองผู้บังคับการตำรวจนครบาลธนบุรีมาแล้ว 8 ปีจึงเป็นผู้บังคับการตำรวจนครบาลธนบุรีไปแล้ว และตำแหน่งผู้บังคับการตำรวจสันติบาล ซึ่งมีการแต่งตั้ง พ.ต.อ.ฉัตรชัย สุภางค์เสนา รองผู้บังคับการตำรวจสันติบาล ซึ่งเติบโตมากับงานสายข่าวในสันติบาล โดยตรงมาตลอดก็เป็นผู้บังคับการตำรวจสันติบาลไปแล้ว

ทั้งสองตำแหน่งนี้ถูกทบทวนเปลี่ยนแปลง รวมทั้งตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจภูธร 1 ที่ พล.ต.ท.ธานี ผู้จินดา ดำรงตำแหน่งอยู่ ต้องถูกเปลี่ยนแปลงเช่นกันด้วยเหตุผลความเป็น "แหะ" ในคดีตำรวจสุพรรณบุรีคงไม่ผิดนัก

ก็เพราะรู้กันอยู่ว่ายังหาความคิดให้กับแพะที่ชื่อ "ธานี" ไม่ได้ นายบรรหารจึงเททางออกด้วยการเปิดตำแหน่งผู้ช่วยอธิบดีกรมตำรวจขึ้นมาใหม่เพื่อดับ พล.ต.ท.ธานีขึ้นไป อันเป็นการเปิดทางให้กับ พล.ต.ต.ตติง บุญนาค รองผู้บัญชาการตำรวจภูธร 1 ผู้เคยเป็น "นาย" ของ ร.ต.อ.อดีตนายตำรวจกองปราบปรามผู้มีอำนาจทางการเมืองในปิ้งจุบัน

แต่คำถามปมเง้าเสียงอันดั้นแคว้นของ พล.ต.ท.ธานีที่ว่า "ผมทำผิดอะไร" ทำให้ที่ประชุม ก.ตร.ต้องมโนมติเพิ่มตำแหน่งผู้ช่วยอ.ตร.รวมแค่เพียง 2 ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้บัญชาการขึ้นไปอีกคน เพื่อให้ดูกลมกลืน มิใช่กลายเป็นการลงโทษ พล.ต.ท.ธานี

พล.ต.ท.สุจินต์ อุทัยวัฒน์ ผู้บัญชาการการศึกษาจึงต้องถูกดันขึ้นเป็นผู้ช่วยอ.ตร.พร้อมกับ พล.ต.ท.ธานี เป็นผู้ช่วยอ.ตร.อันดับที่ 8 และ 9 ที่ยังไม่รู้ว่าจะหาห้องทำงานตรงไหน

สำหรับตำแหน่งผู้บังคับการตำรวจนครบาลธนบุรี ซึ่งควบคุมรับผิดชอบพื้นที่อันอุดมสมบูรณ์สำหรับนักการเมืองฝั่งชนบางคาซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญที่จะต้องถูกเปลี่ยนแปลง เมืองเพราะ ก.ตร.กรวที่แล้วดับไปแต่งตั้ง พ.ต.อ.รังสิต ญาโณทัย

พ.ต.อ.รังสิต เป็นรองผู้การฝั่งชนมานานปี คุณสาขารับปามอาชญากรรมโดยตรง ซึ่งตำรวจฝั่งชนรู้จักกันดีว่าเป็นนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่เพียงไม่กี่คนที่ทำงานแบบเอาเป็นเอาตาย

# ถ้า ก.ตร. มีศักดิ์ศรี

## หน้าไหนจะมากท้าว ให้แต่งตั้งคนช่วย ๆ

“ผมเปล่าแทรก ก.ตร.” น้าชาติ บินขึ้น พร้อมปรารภกรมตำรวจ เป็นสถาบัน ☆ มีต่อหน้า 2

แต่ถ้าไม่มีใครเข้าไปแทรกแซง แต่อาจจะมีการแนะนำกันได้ เช่น “ลี้กฤทธิ” ป้าหลักการนักการเมืองไม่ควรเข้าไปเกี่ยวข้องกับ ด้านผู้นำทหารได้แต่ขี้นบอกเรื่องที่มีขอบเขต อดีตผู้ว่าฯ กทม. สัมเป็ริ่ง ก.ตร. ไม่มีน้ำยาเป็นแค่ทราวยารับทราบ

ผลจากการกลับมามี ก.ตร. ในการแต่งตั้งโยกย้ายนายตำรวจระดับนายพล โดยการรื้อมติเดิมเปลี่ยนแปลงตำแหน่งสำคัญๆ หลายตำแหน่ง รวมทั้งมีการขยายตำแหน่งผู้ช่วย อ.ตร. เพิ่มขึ้นอีก 2 ตำแหน่ง และตั้งหน่วยงานระดับกองบัญชาการเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการจัดสรรตำแหน่งของนายพลตำรวจ ตามที่วิพากษ์วิจารณ์มาแล้ว จนถึงขณะนี้ปรากฏการณ์ดังกล่าว ยังเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันไม่จบสิ้นถึงความไม่เป็นเอกภาพของกรมตำรวจ และการแทรกแซงอย่างชัดเจนของอำนาจทางการเมืองให้

เมื่อวานนี้ (29 ก.ย.) ที่จังหวัดมหาสารคาม หลังจากที่ พล.อ.ชาติชาย ชุณหะวัณ นายกรัฐมนตรี เสด็จจากตรวจราชการแล้ว ผู้สื่อข่าวได้ขอสัมภาษณ์ โดยถามเกี่ยวกับการที่มีอำนาจการเมืองเข้าไปแทรกแซงการพิจารณาโยกย้ายตำรวจของ ก.ตร. นายกรัฐมนตรีเป็นผู้สั่งการใช่หรือไม่ พล.อ.ชาติชายตอบว่า “ผมไม่คิดจะเข้าไปแทรกแซงขนาดนั้น เพราะกรมตำรวจเป็นสถาบันที่เก่าแก่ไม่มีใครเข้าไปแทรกแซง นอกจากอาจจะมีการแนะนำกันได้ แต่เรื่องที่มีบับบับสั่งให้เอาคนไหนคนไหนไปมีหรือครับ ผมไม่เชื่อ”

ผู้สื่อข่าวถามต่อไปถึงการประชุมพรรคชาติไทย เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ซึ่งไม่มีการแถลงผลการประชุมเหมือนทุกครั้ง ทำให้เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันมากความจริงเรื่องนี้เป็นอย่างไร พล.อ.ชาติชาย ตอบว่า ไม่มีอะไร การประชุมพรรคชาติไทยไม่มีปัญหาอะไร เป็นการไปกินข้าวกันเฉยๆ ภายหลังจากรับเงินเดือนแล้ว ซึ่งเป็นการพบปะกันในช่วงที่ไม่มีการประชุมสภา และเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่า จะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรในพรรคชาติไทยหรือไม่ พล.อ.ชาติชาย ตอบว่า “ไม่มี”

ทางด้าน พล.ต.ม.ร.ว.ลี้กฤทธิ ปราโมช หัวหน้าพรรคกิจสังคม กล่าวถึงการพลัดมติ ก.ตร.ว่าเป็นเรื่องของข้าราชการประจำ เรียกว่าเป็นเรื่องของเจ้าขุนมูลนาย ตนคิดว่าหากโยกย้ายข้าราชการประจำให้มีการเมืองไม่ควรจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับ และคนอย่างตนก็เป็นนักการเมืองเต็มตัว ฉะนั้นจะไม่วิจารณ์เรื่องนี้ให้มากนัก การวิจารณ์นี้จะต้องให้คนอย่าง พล.ต.ท.ประทีป สัมเป็ริ่งภพ ที่รู้เรื่องในกรมตำรวจดีเป็นผู้วิจารณ์ กรณีที่มีการเสนอให้อธิบดีกรมตำรวจแต่งตั้งโยกย้ายนายตำรวจโดยไม่ต้องผ่าน ก.ตร.ตนเห็นว่าเมื่อก่อนนี้ตำรวจก็ขึ้นกับ ก.พ.แต่ทางมหาศาลไทยไปแยกอำนาจในการโยกย้ายและการแต่งตั้งมา เรื่องนี้เป็นเรื่องของวิธีการที่จะแก้ไขปัญหาคือต้องให้ตำรวจเป็นผู้พิจารณาเอง สำหรับการที่ พล.ต.ท.ประทีป กล่าวไว้ว่าจะยุบกรมตำรวจนั้น ตนก็ไม่ทราบว่าจะพูดเพราะอารมณ์โกรธ หรือประชด อาจเป็นไปได้ที่ขณะพูดนั้นอารมณ์ยังพุ่งของหมองใจในสิ่งที่เกิดขึ้น ซึ่งทำนองทราบดี

นายเชาวน์ศักดิ์ ตุกธากา ส.ส.สพบุรี พรรคราษฎร กล่าวว่า ปัญหาการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจมีมาโดยตลอด ไม่เป็นตัวของตัวเอง ก.ตร.ไม่มีน้ำยา เป็นแค่ทราวยารับทราบ กรรมกรที่มาจาก อ.ตร. คนเก่าๆ ไม่ทำงานให้สมศักดิ์ศรี อยู่กินเงินเดือนไปทำไรกัน สมัยที่ตนเป็นเลขานุการรัฐมนตรี บุคจอมพลประภาส จารุเสถียร การแต่งตั้งตำรวจระดับจ่า อ.ตร. เช่นหมด จึงเสนอแนะว่า ควรแบ่งอำนาจให้นายตำรวจบังคับบัญชาตัวเอง โดยระดับกองกำกับการสามารถย้ายหรือแต่งตั้ง สวญ.ได้ ส่วนระดับกองบังคับการย้าย ผกค.ได้ และระดับกองบัญชาการก็สามารถย้ายระดับล่างลงมาได้

อดีตผู้ว่าฯ กทม. และข้าราชการประจำที่มาเอาดีทางเป็นนักการเมือง ยังแสดงความเห็นต่อไปอีกว่า สำหรับการแต่งตั้งระดับนายพลตำรวจที่ขึ้นไปนั้น ควรอยู่ที่การพิจารณาของอธิบดีกรมตำรวจ “ผมเห็นว่า ควรจะปฏิวัติกรมตำรวจใหม่ได้แล้ว กรมตำรวจต้องมอบอำนาจแบ่งกันรับผิดชอบ ไม่ใช่หัวอำนาจอย่างทุกวันนี้”

สำหรับกรณีที่มีนักการเมืองเข้ามาแทรกแซงนั้น นายเชาวน์ศักดิ์กล่าวว่า โดยสายตาทั่วไปมองว่า มีนักการเมืองเข้ามาก้าวเข้าทำให้กรมตำรวจไม่เป็นตัวของตัวเอง เรื่องอย่างนี้ ก.ตร.ที่เป็นตำรวจทุกคนก็ไปจะชี้แจงต่อนักการเมืองได้ว่า คนไหนดีหรือไม่ดีอย่างไร เด็กฝากของนักการเมืองกับอธิบดีกรมตำรวจนั้นเป็นเรื่องธรรมดา “ผมขอเรียนว่า ถ้ากรมตำรวจหรือ ก.ตร.มีศักดิ์ศรี นอกเขาไปตรงๆ ก็ได้ว่า นาย

คนไหนแยกคนไม่ดีไปดี คงไม่มีนักการเมืองคนใดที่หน้าไหนมากท้าวสั่งได้ ถ้า อ.ตร.บินขึ้นไม่เหมาะสมเทียบอย่าง ไม่ใช่เขาวงมาอย่างไรก็ตามใจเขา ผมบินขึ้นว่า กรมตำรวจต้องปฏิวัติใหม่” ส.ส.สพบุรีกล่าว “พล.อ.อ.พิศิษฐ์ ชาติอุปต” เสธ.ทหาร ได้รู้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวถึงเรื่องเดียวกันนี้ ที่ทำอาภาศบาตคอนเมืองว่า เรื่องที่เกี่ยวกับบ้านเมืองนั้น ตนไม่ยอมรับความเห็น เพราะทหารไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมือง ผู้สื่อข่าวถามว่า มีความเห็นอย่างไรที่ พล.ต.ท.ประทีป สัมเป็ริ่งภพ ผ.อ.ตร.เสนอความเห็นว่าการโยกย้ายแต่งตั้งของตำรวจ อยากรู้ให้ทำแบบเดียวกับทหาร คือไม่มี ก.ตร.เพื่อไม่ให้การเมืองเข้าแทรก พล.อ.อ.พิศิษฐ์ตอบว่า เรื่องภายในกรมตำรวจเป็นอย่างไร ตนไม่ทราบ แต่ทหารก็เฝ้าพิจารณาแต่งตั้งโดยผู้บังคับ

บัญชา แล้วเสนอไปยังทางสภาโหมเพื่ออนุมัติ ทำให้ไม่มีการเมืองแทรกแซง ผู้สื่อข่าวถามย้ำอีกว่า ไม่มีความเห็นอะไรบ้างเฉยหรือ ไม่มีปัญหาที่เกิดขึ้น ตำรวจ พล.อ.อ.พิศิษฐ์ตอบย้ำคำเดิมว่า ทหารไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมือง แต่เราก็คอยดูเขาไปก็แล้วกัน

นายสมคิด ตุนทรวะ หัวหน้าพรรคประชุภกรไทย กล่าวถึงเรื่องนี้ว่า ขณะนี้กรมตำรวจถูกครอบงำจากนักการเมือง จะเห็นได้จากการแต่งตั้งโยกย้ายนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ที่ผ่านมา ซึ่งขอเสนอให้ประธาน ก.ตร.ไม่ควรมาจากนักการเมือง นอกจากนี้ นายสมคิดยังกล่าวอีกว่า อธิบดีกรมตำรวจคือ พล.ต.อ.แสวง ชีระสวัสดิ์ น่าจะลาออกจากตำแหน่งเพื่อแสดงสปิริตของตำรวจด้วย

# โล่ก.ตร. ทราย่าง ไร้ศักดิ์ศรีอยู่ทำไม

กรณีมติอัปยศของ ก.ตร.  
"สมัคร สุนทรเวช" ทะลุปลั่งเสนอ  
ให้ อ.ตร.ลาออก ☆ มีต่อหน้า 10

เพื่อเรียกศักดิ์ศรีกรรมตำรวจคืนมา อดีตผู้ว่าฯ กทม. อัค  
ซ่า ก.ตร. ไม่มีน้ำยาขบถกเงินเดือนไปทำไม ส่วน  
"น้ำชาติ" ยังโตโตเต็มปิ่นปิ่นไม่มีใครแหกแซง

ยังเป็นทิวทัศน์วิจารณ์อย่างหนักกรณีมติด  
อัปยศของ ก.ตร. นัดประชุมวาระพิเศษกลับมติเดิม  
เปลี่ยนแปลงตำแหน่งสำคัญๆใหม่ เพื่อให้สอดคล้อง  
และเป็นไปตามความต้องการของนักการเมืองระดับ  
รัฐมนตรีบางคน ซึ่งเรื่องนี้เคยเขาวีรค ฤๅษี  
ส.ส.ต.ท.บุรี พวรราชภูริ อดีตผู้ว่าฯ กทม. ได้ให้ความ  
เห็นแก่ผู้สื่อข่าวเมื่อวันที่ 29 ก.ย.ว่า ปัญหาการแต่งตั้ง  
ข้าราชการตำรวจมีมาโดยตลอด ไม่เป็นตัวของตัว  
เอง ก.ตร. ไม่มีน้ำยาเป็นแค่ทรายงับทราย กรรมกรรม  
ที่มาจาก ก.ตร. คนเก่าๆไม่ทำงานให้สมศักดิ์ศรี ขบ  
ถกเงินเดือนไปทำไมกัน

อดีตผู้ว่าฯ กทม. กล่าวต่อไปว่า สมัยที่ตนเป็น  
เลขาธิการรัฐมนตรียุคจอมพลประภาส จารุเสถียร  
การแต่งตั้งตำรวจระดับจำ อ.ตร. เข็มหมุด จึงเสนอ  
แนะว่าควรแบ่งอำนาจให้นายตำรวจบังคับบัญชากัน  
เอง โดยระดับกองกำลังสามารถย้ายหรือแต่งตั้งสวญ.  
ได้ ส่วนระดับกองบังคับการก็ย้าย ผกก. ได้ และ  
ระดับกองบัญชาการก็ส่งมาวงเวียนระดับส่งลงมาได้  
สำหรับการแต่งตั้งระดับนายพลตำรวจตรีขึ้นไปนั้น  
ควรอยู่ที่การพิจารณาของก.ตร. ตนเห็นว่าควรจะมีปฏิ  
กรรมตำรวจใหม่ได้แล้ว กรรมตำรวจต้องมอบอำนาจ  
แบ่งกันรับผิดชอบ ไม่ใช่หวงอำนาจอย่างทุกวันนี้  
ส่วนในสายตาคานหัวไปมองว่ามีนักการเมืองเข้ามา  
ก้าวถ่าง ทำให้กรรมตำรวจไม่เป็นตัวของตัวเองนั้น  
เรื่องอย่างนี้ ก.ตร. ที่เป็นตำรวจทุกคนก็น่าจะชี้แจงต่อ  
นักการเมืองได้ ว่าคนไหนดีหรือไม่ใช้อย่างไร

"ผมขอเรียนว่า ถ้ากรรมตำรวจเรียก.ตร. มีศักดิ์  
ศรีบอกเขาไปตรงๆก็ได้ว่า นายคนไหนนายคนไหนไม่  
คงไม่มีนักการเมืองคนไหนหรือหน้าไหนมากดหัว  
สั่งได้ ถ้า อ.ตร. ยืนยันไม่เหมาะสมเสียอย่าง ไม่ใช่เขา  
ว่ามาอย่างไรก็ตามใจเขา ผมยังยืนยันว่ากรรมตำรวจ  
ต้องปฏิวัติใหม่" นายเขาวีรคกล่าว

พล.อ.ชาติชาย ชุณหะวัณ นายกรัฐมนตรี ตอบ  
คำถามของผู้สื่อข่าวที่จังหวัดนครราชสีมา ว่าเรื่องนี้  
นายคนเป็นผู้สั่งการใช่หรือไม่ พล.อ.ชาติชายกล่าวว่า  
ตนไม่คิดจะเข้าไปแทรกแซงขนาดนั้น เพราะกรรม  
ตำรวจเป็นสถาบันที่เก่าแก่ ไม่มีใครเข้าไปแทรกแซง  
นอกจากอาจจะมีการแนะนำกันได้ แต่เรื่องที่มีบับ  
ลับให้เอาคนเห็นคนนี้ไม่มีหรอก ตนไม่เชื่อ

ทางด้าน พล.ต.ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช หัว  
หน้าพรรคกิจสังคม กล่าวถึงกรณีนี้ว่า เป็นเรื่องของ  
ข้าราชการประจำ ตนคิดว่าการโยกย้ายข้าราชการ  
ประจำนั้นนักการเมืองไม่ควรเข้าไปเกี่ยวข้อง และคน  
อย่างตนก็เป็นนักการเมืองเต็มตัวจึงไม่ขอวิจารณ์เรื่อง  
นี้ การวิจารณ์ต้องให้คนอย่าง พล.ต.ท.ประทีป สันติ  
ประภพ ที่รู้เรื่องตำรวจดีเป็นผู้วิจารณ์ กรณีที่เสนอให้  
อ.ตร. โยกย้ายนายตำรวจโดยไม่ผ่าน ก.ตร. ตนเห็นว่า  
เมื่อก่อนตำรวจขึ้นกับ ก.พ. แต่มาหาคนไทยไปโยกย้าย  
และการแต่งตั้งมา เรื่องนี้เป็นเรื่องวิธีการที่จะแก้ไข  
ปัญหาที่ต้องให้ตำรวจเป็นผู้พิจารณาเอง

นายสมัคร สุนทรเวช ให้ความเห็นว่า ขณะนี้  
กรรมตำรวจถูกรวบรัดจากนักการเมือง ซึ่งจะเห็นได้  
จากการแต่งตั้งโยกย้ายนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ ตนเห็น  
ว่าประธาน ก.ตร. ไม่ควรจะมาจากนักการเมือง และ  
ขอเสนอให้อธิบดีกรรมตำรวจคือ พล.ต.อ.แสวง ธีระ  
สวัศล ลาออกเพื่อแสดงสปิริตของตำรวจ

# ณรงก์สุดทนลาออกจากก.ตร. รับโยกย้ายตำรวจอัปยศที่สุด

นายพลคนดังแล "แสวง" เกษตรภาพเกรงใจ "บรรหาร" แนะให้ลาออกทั้งถูเพราะสร้างความเป็นธรรมกับข้าราชการตำรวจ ส่วน "ณรงก์" กรรมการ ก.ตร. บินโบลลาออกจากตำแหน่งแล้ว

พล.ต.ต.ชิน โพธิ์ทอง อดีต ผบก.ภ.11 ผู้ซึ่งได้รับคำสั่งให้ย้ายไปช่วยราชการกรมตำรวจ	อันเป็นผลเนื่องมาจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้านที่ผ่านมาให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าว	ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ถึงการเปลี่ยนแปลงมติของคณะกรรมาธิการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.)	ว่า ในการโยกย้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจล่าสุดว่า เป็นการอัปยศอดุสุมากที่สุดเท่าที่เคยมีมา ในเมื่อ	ตำรวจไม่ได้รับความเป็นธรรมแล้ว ตำรวจจะให้ความเป็นธรรม (อ่านต่อหน้า 2)
--	---	--	--	---

กับประชาชนได้อย่างไร และบุคคลที่จะต้องรับผิดชอบมากที่สุดในเรื่องนี้คือ นายบรรหาร ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และ พล.ต.อ.แสวง ชีระสวัสดิ์ อธิบดีกรมตำรวจ โดยน่าจะลาออกจากตำแหน่งเสียทั้ง 2 คน

พล.ต.ต.ชินกล่าวต่อไปอีกว่า การนำกรมตำรวจมาแขวนไว้กับนักการเมืองจนกลายเป็นข่าวฉาวโฉ่ทั่วประเทศนั้นเป็นเหตุการณ์ที่สะเทือนขวัญและกำลังใจของตำรวจทั่วประเทศ และกล่าวว่า "อธิบดีกรมตำรวจขาดหลักการ ไม่มีความกล้าในการต่อสู้เพื่อความถูกต้องแล้ว ตำรวจทั้งหลายจะกล้าต่อสู้กับอำนาจมืดหรือเผชิญกับความถูกต้องอยู่อีกหรือ ในที่สุดกฎหมายก็เหมือนกับเศษกระดาษ และวันหนึ่งข้างหน้า กรมตำรวจจะต้องถูกบงการให้รับใช้นักการเมือง และถ้าหากนักการเมืองคนนั้นมีเบื้องหลังเป็นเจ้าพ่อหรือผู้มีอิทธิพลเข้ามากำกับนโยบายของกระทรวงมหาดไทย กรมตำรวจก็ไม่ตกอยู่ในฐานะของกองกำลังส่วนตัวของเจ้าพ่ออยู่หรือ"

อดีต ผบก.ภ.11 กล่าวต่อไปอีกว่า หากตนไม่เคียดแค้นเรื่องนี้เข้ากับตัวเองก็คงจะไม่รู้ว่ามีความรู้สึกอย่างไร เพราะหลังจากที่โดนคำสั่งย้ายแบบฟ้าผ่าจากแรงบงกชของนักการเมือง ทางกรมตำรวจก็ได้ตั้งคณะกรรมการเพื่อสอบสวนความคิดของตน และเมื่อผลการสอบสวนปรากฏว่าตนไม่มีความผิดตามข้อกล่าวหา ตนก็ได้ขอร้องให้ พล.ต.อ.แสวง ชีระสวัสดิ์ อธิบดีกรมตำรวจส่งตัวกลับเพื่อไปชี้แจงกับผู้บังคับบัญชาว่า ตนไม่ผิด เพื่อปกป้องศักดิ์ศรีของตัวเอง ปรากฏว่าแทนที่จะได้รับอนุญาตให้เดินทางกลับมา กลับได้รับคำตอบว่าเกรงใจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

พล.ต.ต.ชินกล่าวต่อไปอีกว่า ความผิดหวังในตัวผู้บังคับบัญชาเกิดขึ้นอีกครั้งเมื่อเกิดเหตุการณ์ครั้งล่าสุดเกี่ยวกับการโยกย้ายข้าราชการตำรวจระดับนายพล และมติ ก.ตร. เป็นสิ่งที่ไร้ความหมาย รู้สึกท้อแท้มากเพราะว่า อาชีพตำรวจนอกจากจะต้องมีวินัยเชื่อถือผู้บังคับบัญชาแล้ว ยังเป็นอาชีพที่จะต้องให้ความเป็นธรรมกับประชาชนอีกด้วย

# “แสง” เพิ่งตื่น กู้คักดีศรี ดึงอำนาจ “ย้าย” คืนอ.ตร.

“แสง” เพิ่งตื่น ประกาศกู้ศักดิ์ศรีดีเก่าแก่ ผลักดันรื้อกฎหมายข้าราชการตำรวจผ่าตัดโครงสร้าง  
ก.ตร.ดึงอำนาจจากักการเมืองมาเป็นของอ.ตร. ทั้งเรื่องแต่งตั้งโยกย้ายตร. เรื่องแต่งตั้งก.ตร.

ปลัดมหาดไทยสั่ง  
ตอบ “สุนทิบาล  
เหล็ก” พล.ต.ต.  
อุทัยฐานไพฑิธัม  
ภายณ์จวักนัก  
การเมืองรุนแรง

พล.ต.อ.แสง ชีระสวัสดิ์ อ.ตร.แดงที่กรมตำรวจ เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม ว่า กรณีมีการวิพากษ์วิจารณ์การแต่งตั้งโยกย้ายตำรวจที่ผ่านมามีเป็นกรณีพิเศษบ้าง เรียกร้องให้คณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) ลาออกบ้าง ให้ อ.ตร.ลาออกบ้าง ในฐานะเป็นผู้รับผิดชอบกรมตำรวจซึ่งต้องแถลงข้อเท็จจริง ซึ่งไม่ใช่การแก้ตัว แต่ต้องพูดถึงข้อเท็จจริงว่าปัญหาอยู่ที่ไหน ถ้าหากยังไม่ดีขึ้น ไม่ว่าใครมาเป็น ก.ตร.หรือ อ.ตร. คงแก้ไม่ได้

พล.ต.อ.แสงกล่าวว่า ปัญหาอยู่ที่โครงสร้างของ ก.ตร.ตามกฎหมายระเบียบข้าราชการตำรวจปี 2621 กำหนดไว้ว่า 1. ประธาน ก.ตร.คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นักการเมือง 2. คณะ ก.ตร. 14 รายมาจากแต่งตั้งทั้งในและนอกราชการ ในจำนวนเท่านี้ 8 รายเป็นโดยตำแหน่ง อีก 8 รายเป็น ก.ตร.ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีอำนาจตามกฎหมายเป็นผู้เสนอขอแต่งตั้ง จึงเห็นได้ว่ามติหรือแนวโน้มของ ก.ตร.จะต้องมีการเมืองเข้ามา มีบทบาทหนักยิ่งใช้กฎหมายให้อุป และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีอำนาจเดิมที่ 3. การแต่งตั้งโยกย้ายตำรวจที่จะต้องเข้าที่ประชุม ก.ตร. เริ่มตั้งแต่ ผกก. ถึง อ.ตร.รวม 9 ชั้น กฎหมายให้อำนาจรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ 6 ชั้น ตั้งแต่ผู้ช่วยผู้บัญชาการถึง อ.ตร. ส่วน อ.ตร.กฎหมายให้อำนาจพิจารณาเพียง 3 ชั้น คือ รอง ผบภ.ลงมาถึง ผกก. จึงเห็นได้ว่าบทบาทของฝ่ายการเมืองที่จะใช้อำนาจเข้ามาแต่งตั้งตำรวจมีถึง 8 ใน 9 ชั้น

4. กฎหมายฉบับที่ใหม่มีบทบัญญัติให้ดำเนินการอย่างไร ในกรณีที่มีมติ กรม.เป็นชอบมติ ก.ตร.ไปแล้ว แต่เมื่อรัฐมนตรีหรือ กรม.ไม่ที่เขชอบส่งกลับมาให้ทบทวนใหม่ กฎหมายที่จะดำเนินการอย่างไร เนื่องมาจากกฎหมายนี้แตกต่างจากกฎหมายระเบียบข้าราชการตุลาการ ซึ่งเป็นกฎหมายแม่แบบที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม มีบทบัญญัติชัดเจนให้คณะกรรมการข้าราชการตุลาการ (กต.) มีเอกภาพและความศักดิ์สิทธิ์เป็นของตัวเอง คือ มติที่ผ่าน กต.ไปแล้ว หากฝ่ายการเมืองหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมไม่เห็นด้วยส่งกลับมาก็ให้พิจารณาใหม่ ถ้า กต.พิจารณาแล้วเห็นชอบโดยเอกฉันท์ให้ผ่านเสนอโปรดเกล้าแต่งตั้งได้เลย โดยถือมติ กต.เป็นสำคัญ แต่กฎหมายระเบียบข้าราชการตำรวจไม่ได้กำหนดเรื่องนี้ไว้

พล.ต.อ.แสงกล่าวว่า มติ ก.ตร.ที่เรียกว่ามติอุปสรรค มีการให้ทบทวนใหม่ เนื่องจากรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยมีนโยบายให้ปรับปรุงก่อตั้งสำนักงานปราบปรามยาเสพติด กรมตำรวจ จึงต้องวางตัวบุคคลให้เหมาะสมกับงานที่เกิดขึ้นวิพากษ์วิจารณ์เองเป็นเพราะเป็นช่วงที่มีความขัดแย้งระหว่างักการเมืองพอดี แต่เรื่องใหม่จะมีการปลด อ.ตร. หรือ อ.ตร.ลาออกไปก็คน เปลี่ยน ก.ตร.ไปก็ซุกก็ตาม หากยังไม่แก้กฎหมายที่เป็นต้นตอปัญหาที่ไม่สามารถแก้ปัญหาได้

“ในฐานะที่เป็น อ.ตร.ต้องรับผิดชอบการบริหารงานบุคคลจำนวน 167,000 คน บัดนี้ถึงเวลาแล้วที่กรมตำรวจจะต้องแก้ไขกฎหมายระเบียบข้าราชการตำรวจปี 2621” พล.ต.อ.แสงกล่าว โดยระบุว่าต้องแก้ไข

กฎหมาย 3 ประการ คือ 1. องค์ก.ตร.จากเดิมที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้แต่งตั้งผู้คัดเลือกแก้ไขให้ อ.ตร.เป็นผู้เสนอชื่อ ก.ตร. ผู้ทรงคุณ 8 ราย อันจะทำให้ ก.ตร. 8 รายที่พ้นจากกรรมวิธีมีความคิดเป็นอิสระ 2. ในฐานะ อ.ตร.เป็นผู้บริหารและมีอำนาจสูงสุด ควรมีเอกภาพในการปกครอง ผลักดันให้มีการแก้ไขให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีอำนาจเฉพาะแต่งตั้ง อ.ตร.เท่านั้น ส่วนรอง อ.ตร.ลงมาถึง ผกก.ไปให้ อ.ตร.เป็นผู้เสนอให้ แก.ตร.คัดเลือก 3. ในกรณีที่ฝ่ายการเมืองเรียกฝ่ายโยกย้ายมีการเปลี่ยนมติ ก.ตร.จะยึดข้อกฎหมายของ กต.เป็นหลัก โดยถือมติเอกฉันท์ของ ก.ตร.เป็นสำคัญ

พล.ต.อ.แสงกล่าวว่า จะตั้งคณะกรรมการขึ้นแก้ไขโดยตนเองเป็นประธาน กรรมการประกอบด้วย พล.ต.อ.สวัสดิ์ อมรวิวัฒน์รอง อ.ตร. พล.ต.ท.เสมออง วัฒนาวางกูร ผู้ช่วย อ.ตร. ผบข.กำลังพล ผบภ.วิชาการ ผบภ.วินัยและฝ่ายที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขกฎหมายเพื่อเสนอผ่านกระทรวงมหาดไทยให้ทำการเปิดสภาครั้งต่อไป คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 1 เดือน อันจะทำให้บทบาทของฝ่ายการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของกรมตำรวจน้อยที่สุด

รายงานข่าวจากรวมตำรวจแจ้งว่า เมื่อวันที่ 10 ตุลาคมที่ผ่านมา นายอนันต์ อนันตบุตร ปลัดกระทรวงมหาดไทยสั่งการมายัง พล.ต.อ.แสง ให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวน กรณี พล.ต.อ.อุทัย อัครวิไล อดีตผู้บังคับการตำรวจสันติบาลที่ถูกย้ายไปเป็นผู้บังคับการอำนวยความสะดวกให้สัมพันธภาพกับวิภาควิจารณ์ักการเมืองแทรกแซงกรมตำรวจอย่างรุนแรงเมื่อเร็ว ๆ นี้

## อ.ตร.ยันยันหนักแน่น“เพชรซาอุฯ” “ไม่ปกป้องใคร”ผิดก.ม.ฟันแน่

อ.ตร.ยันเรื่องเพชรซาอุฯ ไม่มีอุปหน้าปะจุมุกเด็ดขาด ในฐานะเป็นอธิบดีกรมตำรวจ มีหน้าที่รักษากฎหมาย ใครผิดต้องดำเนินการอย่างเคร่งครัด ได้กำชับหัวหน้าพนักงานสอบสวนไปแล้วว่าให้สอบสวนจนถึงที่สุด ยันจะไม่ปกป้องใคร

ที่กรมตำรวจ เมื่อเวลา 18.00 น. พล.ต.อ. สวัสดิ์ อมรวิวัฒน์ อธิบดีกรมตำรวจ ได้เปิดเผยแก่ผู้สื่อข่าวถึงกรณีการเปลี่ยนแปลง หรือยกยอกเพชรของกลางที่คนงานไทยขโมยมาจากวังของเจ้าชายซาอุฯคนหนึ่งว่า เรื่องนี้ ตำรวจเคยมีคำสั่งที่ 40/34 ลงวันที่ 10 ม.ค. 34 ตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง โดยมี พล.ต.ต.ธรรมรงค์ ปิณฑะรุจิ เป็นประธาน โดยกำหนดประเด็นให้สอบสวนคือ

1. การยึดและเก็บรักษาของกลาง (ระหว่างผู้จับและพนักงานสอบสวน ดำเนินการกันอย่างไร)

2. ระหว่างของกลางอยู่ในความดูแลของตำรวจนั้น มีช่องโอกาสที่ผู้อื่นจะเอาของปลอมมาเปลี่ยนกับของจริงหรือไม่

3. การส่งของกลางให้ผู้เสียหายดำเนินการอย่างไร ซึ่งจากการสอบสวนของคณะกรรมการชุดดังกล่าว ยังไม่มีข้อยุติได้ว่า ผู้ใดเปลี่ยนหรือลักเพชร

อธิบดีกรมตำรวจได้เปิดเผยต่อไปว่า เนื่องจากคดีนี้เป็นคดีสำคัญ และเป็นที่ยกตัวอย่างของประชาชนกันมาก ทางตำรวจจึงได้มี

คำสั่งที่ 888 ลง 13 มิ.ย.34 แต่งตั้งให้ ผบช.ก. เป็นหัวหน้าพนักงานสืบสวนสอบสวน และได้กำชับไปแล้วว่า ให้สอบสวนจนถึงที่สุด โดยไม่ต้องเกรงว่าจะอุปหน้าปะจุมุกใครทั้งสิ้น สำหรับปัญหาที่ทางตำรวจหนักใจก็ได้แก่กรณีที่ทางซาอุฯไม่ได้ส่งรูปพรรณของทรัพย์สินที่หาย จึงไม่มีรายละเอียดที่จะตรวจสอบได้ และเราก็ไม่มีข้อมูลแน่ชัดว่า ทรัพย์สินที่ยังไม่ได้คืนมีอะไรบ้าง หรือทรัพย์สินที่มีข่าวว่า ถูกเปลี่ยนจากของจริงเป็นของปลอมมีอะไรบ้าง อย่างไรก็ตาม เมื่อเช้าวันเดียวกันนี้ ก็ได้รับรายงานจาก ผบช.ก.ว่า ขณะนี้ได้ดำเนินการสอบสวนอย่างเร่งรีบ และได้ผลมากพอสมควรแล้ว

พล.ต.อ.สวัสดิ์ กล่าวย้ำในตอนท้ายว่า “ผมขอยืนยันว่า เรื่องนี้จะไม่มีการอุปหน้าปะจุมุกอย่างเด็ดขาด ในฐานะที่เป็นอธิบดีกรมตำรวจ มีหน้าที่รักษากฎหมาย เมื่อพบว่าใครกระทำผิด ก็จะต้องดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด และขอยืนยันว่าจะไม่ปกป้องใคร เพียงแต่จะขอเวลาให้ ผบช.ก.กับทีมสอบสวนได้ดำเนินการให้ถึงที่สุดก่อน แล้วจะเอารายละเอียดทั้งหมดเปิดเผยให้ทราบกันอีกครั้ง”

# ‘มนัส’เอาหัวประกัน ยื่นยันแปล่าอ้อมเพชร ‘ชลอ’แฉพวกอิจฉา ปล่อยข่าวทำลายศร.

คดีจำ ๓ จนท.ทศชาอุฯ และชักออกเพชรเจ้าชายชาอุฯ กีบหน้ามาก มือปราบชลอขึ้นยันไม่มีนายพลคนไหนอมเพชร แต่ที่มีข่าวเพราะมีกนอิจฉา วิชาปล่อยข่าวทำลายกรมตำรวจ ให้ตำรวจทะเลาะกัน พล.ต.อ.มนัส กรุฑาไซยันต์ ขอเอาหัวและเกียรติยศเป็นประกันไม่เกี่ยวพันกับเพชรชาอุฯ

พล.ต.อ.เกา สารสิน รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงความกีบหน้าคดีคนร้ายจำ ๓ เจ้าหน้าที่ทศชาอุฯคือระเบียบ และคดีที่มี ๒ พล.ต.อ.ถูกกล่าวหาว่าชักออกเพชรของเจ้าชายประเทศชาอุฯ ภายหลังกี่พล.ต.ท.ธนุ หอมหวล ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เดินทางเข้าพบที่ทำเนียบรัฐบาล เมื่อบ่ายวันที่ ๖ ส.ค. นี้ว่า

พล.ต.ท.ธนุมาพบเพื่อรายงานความกีบหน้าของคดี ผลการสืบสวนสอบสวนเป็นที่น่าพอใจมาก ก้าวหน้าไปมาก แต่ตนเปิดเผยไม่ได้ เพราะเป็นความลับ

ส่วนกรณีที่มีข่าวว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ยึดเพชรของกลางได้คืนมาอีกจำนวนหนึ่งจากจังหวัดลำปาง รองนายกรัฐมนตรีตอบว่าตนยังไม่ทราบ และทั้ง ๒ คดีที่พล.ต.ท.ธนุ กำลังสอบสวนอยู่เนิ่น ตนยังไม่สามารถบอกได้ว่าต้องใช้เวลาในการสืบสวนสอบสวนนานเท่าไร

“ในขณะนี้ยังไม่ต้องชี้แจง” พล.ต.อ.เกา ตอบคำถามที่ว่ารัฐบาลจะต้องรายงานผลความกีบหน้าในการสอบสวนให้ชาอุฯคือระเบียบทราบหรือไม่

ทางด้านพล.ต.ท.ชลอ เกิดเทศ ผู้บัญชาการประจำกรมตำรวจ (ทำหน้าที่ประสานงานสภาวิชาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ หรือรสช.) ซึ่งเคยคลั่งกลายคดีนายเกรียงไกร เตชะโม่ง จำเลยคดีขโมยเพชรจากวังเจ้าชายชาอุฯ และสามารถจับกุมตัวนายเกรียงไกร พร้อมด้วยของกลางจำนวนหนึ่ง แสดงความคิดเห็นกรณีที่มีข่าวว่า พลตำรวจเอก ๒ นายชักออกเพชรของชาอุฯว่า ตนคิดว่าเป็นการปล่อยข่าวทำลายกรมตำรวจ โดยฝีมือของผู้ไม่หวังดี

“เป็นการสร้างข่าวขึ้นมา เพื่อให้กรมตำรวจเสื่อมเสียและทำให้นายตำรวจต้องทะเลาะกัน ซึ่งอาจเป็นความอิจฉาวิชาของคณาบางคนที่ปล่อยข่าวเพื่อทำลายคนอื่น ผมกล้าบอกได้ว่า พลตำรวจเอกทั้ง ๒ ท่านไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเพชรของกลางดังกล่าวอย่างแน่นอน เพราะเป็นถึงนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ แล้วจะมาเสียชื่อเสียงเช่นนี้ได้อย่างไร” พล.ต.ท.ชลอยืนยัน

ต่อคำถามว่าเมื่อครั้งที่เป็นหัวหน้าหน้ทงงานสอบสวนคดีนี้ ได้มีการจัดเก็บของกลางอย่างไร พล.ต.ท.ชลอ ตอบว่าได้มีการทำกันอย่างรอบคอบมาก มีทั้งถ่ายภาพของกลางไว้ อย่างละเอียด พร้อมทั้งจดรายละเอียดรูปพรรณสัณฐานของของกลางทั้งหมด

ส่วนกรณีที่มีข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์บางฉบับระบุว่า นายพลตำรวจอยู่ในข่ายต้องสงสัยเกี่ยวพันกับคดีเพชรชาอุฯ เกษดำรงค์ตำแหน่งในท้องที่จักรวรรดิหลายปี จนทำให้เกิดความคุ้นเคยกับพ่อค้าเพชรในย่านนั้นเป็นอย่างดี

หนึ่งในจำนวนหลายพลตำรวจเอกที่เกษรับราชการที่สน.จักรวรรดิคือพล.ต.อ.มนัส กรุฑาไซยันต์ รองอธิบดีกรมตำรวจ ฝ่ายกิจการพิเศษ กล่าวกับ “แนวหน้า” ว่าตำรวจที่เกษอยู่สน.จักรวรรดิมีหลายคน ไม่ใช่ตนคนเดียว

“ผมขอเอาหัวเป็นประกัน เอาเกียรติยศและตำแหน่งทั้งหมดเป็นประกันและยืนยันได้เลยว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับคดีเพชรชาอุฯ อย่างที่ผมเคยพูดไปแล้วว่าเป็นเรื่องที่น่าอายที่สุด น่าละอายต่อชื่อเสียงเกียรติยศ น่าละอายต่อกรมตำรวจ ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรพวกหนังสือพิมพ์ก็รู้กันอยู่ว่าใครเป็นใคร แล้วยังเอาข่าวไม่จริงไปเขียน ทำลายชื่อเสียงเกียรติยศของคนอื่น น่าจะคำนึงกันบ้าง” พล.ต.อ.มนัสกล่าวในตอนท้าย



# จับพิรุณเพชร 300 ล. พล.ต.อ.บินไปสหรัฐ

คดีนายพล "อม" เพชรบานปลาย สั่ง  
ตรวจสอบเกี่ยวบิน พล.ต.อ.และ พล.ต.ท.  
คนสนิทลัดฟ้าไปอเมริกา ส่งสี่ยัวพัน  
สร้อยเพชรนอกบัญชีของกลางมูลค่า  
300 ล้าน "สวีสวี" จวบปาก "แสวง" ยัน  
รักกันดี "ธนู" สอบเพิ่มอีกหลายประ-  
เด็นเน้นความจริงให้ปรากฏ จเรตำรวจ  
ลับดาบ 22 ส.ค.นี้ พร้อมเผยโฉมชุด  
ปฏิบัติการ "ชลด เกิดเทศ" (ต่อหน้า 2)

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคมที่ผ่านมา พล.ต.ท.บัญชา  
เนติวิทย์ จเรตำรวจในฐานะประธานคณะกรรมการ  
สอบสวนทางวินัยต่อ พล.ต.ท.ชลด เกิดเทศ ผบช.  
ประจำสภา รศ.และพวกรวม 8 นาย ซึ่งเป็นทีมสืบ  
สวนสอบสวนคดีที่นายเกรียงไกร เตชะโป่ง กงงาน  
ไทยขโมยเครื่องเพชรเจ้าชายซาอุดีเปิดเผยว่า การสอบ  
สวนดังกล่าวเป็นการสอบสวนกระทำผิดวินัยอย่างร้าย  
แรง ซึ่งจะเรียกประชุมคณะกรรมการในวันที่ 22  
สิงหาคมนี้ ในขั้นตอนแรกจะแจ้งไปยังฝ่ายกล่าวหา  
คือ กรมตำรวจ เพื่อให้เตรียมพยานหลักฐานและ  
พยานบุคคลในฐานะผู้กล่าวหาเพื่อส่งมาให้คณะกรรมการ  
หลังจากนั้นจะดำเนินการสอบสวน เมื่อเสร็จสิ้น  
แล้วจะแจ้งข้อกล่าวหาให้แก่ พล.ต.ท.ชลดและคน  
อื่น ๆ ทราบ หากจะมีภาคพินิจผู้ใดอีก คณะกรรมการ  
จะเสนอให้กรมตำรวจพิจารณาต่อไป

พล.ต.ท.บัญชากล่าวอีกว่า คณะกรรมการสอบสวน  
ชุดของตนจะสอบสวนเฉพาะความผิดทางด้านวินัย  
เท่านั้น ส่วนความผิดทางอาญา กรมตำรวจจะต้องตั้ง  
คณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนอีกชุดหนึ่ง ซึ่งจะดำเนินการ  
ให้เสร็จสิ้นภายใน 60 วัน แต่คาดว่าจะเสร็จสิ้นก่อน  
กำหนด

รายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการทำงานของ พล.ต.ท.  
ชลดในการติดตามจับกุมคนร้าย การตรวจยึดของกลาง  
การเก็บรักษาของกลางว่าเป็นอย่างไร นอกจากนั้นยัง  
ให้ตรวจสอบด้วยว่า กรณีที่ พล.ต.อ.เกษหนึ่งพร้อม

ด้วยถูกมองยศ พล.ต.ท.เดินทางไปนิวยอร์ก สหรัฐ  
อเมริกาในช่วงเดียวกับที่สร้อยเพชรเส้นใหญ่มีเพชร  
ประดับกว่า 10 เม็ด เพชรดังกล่าวมีคละ 30 ด้านบาท  
รวมมูลค่าประมาณ 300 ล้านบาท ถูกหายไปในทันที  
จะมีการจัดทำบัญชีของกลาง ซึ่งหากพบหลักฐานว่า  
มีพล.ต.อ.ดังกล่าวเข้าไปเกี่ยวข้องกับจะทำหน้าที่ของ  
อำนวยการแห่งประทศไทย เพื่อตรวจสอบเสกค-  
เมนต์หรือบัญชีเงินฝากพล.ต.อ.นายเกษหนึ่ง

ทางด้าน พล.ต.อ.สวีสวี อมรวินัย อ.ตร.  
กล่าวถึงกรณีตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยต่อพล.ต.ท.  
ชลด และพวกว่าทางกองคดีขอให้สอบสวนบางประเด็น  
เพิ่มเติม ขณะใดจนถึงสั่งการให้ พล.ต.ท.ธนู สอบสวน  
เพิ่ม 2-3 ประเด็นเพื่อให้เกิดความชัดเจนซึ่งยังไม่ได้  
รับรายงาน สำหรับตำรวจนั้นขอยืนยันว่า มีความรัก  
ความเข้าใจกันดี โดยเฉพาะกรณีผู้สื่อข่าวสัมภาษณ์  
พล.ต.อ.แสวง วีระสวีสวี อดีต อ.ตร.ถึงกรณีญาติ  
ถูกย้ายไม่เกี่ยวกับคดีเพชรซาอุดีนั้น คนเข้าใจความ  
รู้สึก พล.ต.อ.แสวงดี

# อ.ดร.ย่ำกดี "เพชรซาอุฯ" ไม่เป็นหมวยล้มแน่แน่นอน

หนังสือพิมพ์สยามรัฐ ฉบับประจำวันที่ 14 สิงหาคม 2534 หน้า 1

## 'ตุ้ย' ย้ำนักคิดเพชรไม่มีแพะ

### ● ประกาศไม่ยอมให้อิทธิพลเหนือตำรวจ

พล.อ.อิสระพงศ์ หนุนภักดี - รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าว เมื่อวันที่ ๒๑ ส.ค. เกี่ยวกับความคืบหน้าคดีเพชรของกษัตริย์ซาอุฯ ว่าขณะที่นั่งมาในรถเพื่อมาทำงานที่กระทรวงมหาดไทยก็นั่งคิดอยู่ในใจทบทวนความคืบหน้าของคดีไปถึงไหนแล้ว ซึ่งจะต้องเรียกนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่มาพบเพื่อซักถามเกี่ยวกับคดีนี้เป็นอย่างไร

ผู้สื่อข่าวถามว่า มีผู้วิจารณ์กันมาเกรงว่าคดีนี้จะล้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาด

ไทย กล่าวว่าจะไม่เป็นอย่างแน่นอนเพราะทราบว่า อธิบดีตำรวจได้กำกับพนักงานสอบสวนให้สอบไปตามความเป็นจริงอย่างเต็มที่ "ผมก็ยังไม่คิดว่าไม่ต้องเกรงกลัวอิทธิพลใดๆ ให้หรือไม่ก็ตาม ขบวนการยุติธรรม" ส่วนที่ว่าจะมีแพะรับบทหรือไม่นั้น พล.อ.อิสระพงศ์กล่าวอย่างหนักแน่นว่าไม่มี

หนังสือพิมพ์แนวหน้า ฉบับประจำวันที่ 22 สิงหาคม 2534 หน้า 1

## 'ทาก' ประกัน ฟันไม่เลี้ยง คดีเพชรซาอุ

พล.ต.อ.เกาหอมรับว่าจะดำเนินการจริง  
จึ่งกับทุกคนที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้ ไม่ว่าผู้กระทำ  
ผิดจะมียศระดับไหน และจะเป็นใครก็ตามจะ  
ต้องว่าไปตามกฎหมาย หากกระทำผิดกฎ  
หมายก็จะต้องถูกดำเนินการโดยไม่มีข้อยกเว้น

หนังสือพิมพ์แนวหน้า ฉบับประจำวันที่ 14 กันยายน 2534 หน้า 1

## ประวัติผู้เขียน

พ.ต.ต.หญิง ศิริวรรณ อนันต์ไท เกิดวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2500 ที่จังหวัด  
ราชบุรี สำเร็จการศึกษาปริญญานิติศาสตร์บัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อ พ.ศ.2522  
สำเร็จการศึกษาปริญญาสังคมศาสตร์มหาบัณฑิต (อาชีววิทยาและงานยุติธรรม) จากมหาวิทยาลัย  
มหิดล เมื่อ พ.ศ.2529 และเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรนิติศาสตร์มหาบัณฑิต (ภาควิชาการสื่อสาร  
มวลชน) ในปีการศึกษา 2533 ปัจจุบันรับราชการในตำแหน่ง สารวัตรงานแถลงข่าว ส่วนประชา  
สัมพันธ์ สำนักงานสารนิเทศ กรมตำรวจ

